

Số: /VP-KGVX

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

V/v chuẩn bị nội dung trả lời  
phòng vấn báo chí

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Qua xem xét đề nghị phòng vấn của Báo Pháp Luật Việt Nam về các nội dung: (1) Các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,5% trở lên của tỉnh Quảng Ngãi; (2) Các giải pháp và bài học kinh nghiệm để hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh (*cụ thể nội dung câu hỏi được đính kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài chính chuẩn bị nội dung trả lời phòng vấn về các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,5% trở lên của tỉnh Quảng Ngãi.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị nội dung trả lời phòng vấn về các giải pháp và bài học kinh nghiệm để hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh.

Thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh **trước ngày 05/4/2024**.

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KGVX(n211)

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phùng Tô Long**

## GIẤY ĐỀ XUẤT CÂU HỎI PHÒNG VẤN

Kính gửi: **Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,  
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi**

Năm 2025, với việc đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Quảng Ngãi đạt từ 8,5% trở lên, đòi hỏi Quảng Ngãi phải tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với tỉnh Quảng Ngãi, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải chung tay, vào cuộc. Trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó mới đạt tốc độ tăng trưởng sản phẩm như kỳ vọng.

Vậy, để hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,5% trở lên, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện những biện pháp nào, báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

**Câu hỏi 1.** Tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện những biện pháp cụ thể nào để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5% trở lên, thưa ông?

**Câu hỏi 2.** Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, như hợp nhất các Sở và đổi tên ban ngành, sẽ đóng góp như thế nào vào việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, thưa ông?

**Câu hỏi 3.** Tỉnh Quảng Ngãi đã có kế hoạch gì để thu hút đầu tư vào các dự án lớn, trọng điểm, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra, thưa ông?

**Câu hỏi 4.** Các giải pháp cụ thể nào sẽ được tỉnh triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và tư, đặc biệt là những dự án có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh, thưa Chủ tịch?

**Câu hỏi 5.** Tỉnh sẽ áp dụng những chính sách gì để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5% trở lên trong năm 2025, thưa ông?

*Trân trọng cảm ơn!*

## GIẤY ĐỀ XUẤT CÂU HỎI PHÒNG VẤN

Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,  
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Mới đây, tại phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, tiên phong, gương mẫu; phải phân công, phân cấp, phân nhiệm bảo đảm 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm) và chỉ bàn làm, không bàn lùi, để quyết tâm đến ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Theo báo cáo, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã tập trung huy động nguồn lực, tổ chức triển khai hiệu quả và đạt nhiều kết quả thiết thực trong chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, cả nước đã hỗ trợ 121.638/223.164 căn nhà (đạt hơn 54%), trong đó hơn 65.000 căn nhà đã khánh thành; hơn 56.000 căn nhà được khởi công mới... Từ nay đến cuối năm 2025 phải hoàn thành hơn 101.000 căn nhà, bình quân cả nước phải xoá 459 căn nhà mỗi ngày, mỗi địa phương phải xoá 8 căn nhà/một ngày.

Trước những yêu cầu kể trên của Chính phủ, Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về các giải pháp, cũng như bài học kinh nghiệm của tỉnh để hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh.

*Kính thưa đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.*

**Câu hỏi 1.** Tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra những giải pháp cụ thể nào để hoàn thành mục tiêu xoá gần 9.800 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, thưa đồng chí?

**Câu hỏi 2.** Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại Quảng Ngãi đã triển khai những biện pháp gì để huy động sự tham gia của toàn dân trong việc xoá nhà tạm, nhà dột nát, thưa đồng chí?

**Câu hỏi 3.** Quảng Ngãi đã thực hiện những bước nào để hướng dẫn quy trình, thủ tục và hỗ trợ các địa phương giải quyết khó khăn trong quá trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, đặc biệt về vấn đề pháp lý đất đai, vật tư, kỹ thuật và nguồn lực, thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

**Câu hỏi 4.** Được biết, huyện Ba Tơ trở thành huyện đầu tiên ở Quảng Ngãi hoàn thành chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Từ điểm sáng kể trên, tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng và nhân rộng mô hình này ra sao, thưa đồng chí?

Trước yêu cầu của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức các chương trình vận động, huy động nguồn lực như thế nào để hỗ trợ việc xoá nhà tạm, nhà dột nát, và kết quả đạt được đến nay ra sao, thưa đồng chí.

*Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!*

